

โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ/วิทยาลัย

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย โดย รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร และยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากคณะ/วิทยาลัย มาเป็นวิทยากรกลุ่มในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการจำนวน 6 รุ่น ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น และห้องประชุมวิทตอเรีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



รุ่นที่ 1 การอบรมวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น



รุ่นที่ 2 การอบรมวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

รุ่นที่ 3 การอบรมวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น



โครงการวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ/วิทยาลัย

รุ่นที่ 4 การอบรมวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น



รุ่นที่ 5 การอบรมวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



รุ่นที่ 5 การอบรมวางระบบและกลไกการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัย วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

โครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)



เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) ระยะที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พนมขวัญ ธิยะมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ครั้งนี้มีหลักสูตรที่เข้าร่วม จำนวน 10 หลักสูตร จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) รุ่นที่ 2



ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และทีมวิทยากรประจำกลุ่ม 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กวีดิษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นนทลี พรรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ดร.ชุตินา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.กฤษมา คำพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจ หลังจบการอบรมแล้วจะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับคณะและระดับสถาบัน

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และมีทีมวิทยากรประจำกลุ่ม 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.นนทลี พรรธาดาวิทย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.ชุตินา ประสาทแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจบการอบรมแล้วจะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับคณะและสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

